

Số: /PGDĐT
V/v tăng cường, bảo đảm các điều kiện
ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em
mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn
huyện Bình Sơn

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học,
Trung học cơ sở, Tiểu học và THCS.

Thực hiện Công văn số 359/SGDĐT-GDTrH ngày 20/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; các văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi: Công văn số 88/UBND-KGVX ngày 05/01/2024 về việc triển khai thực hiện Công văn số 2457/UBND-VPCTMTQG ngày 29/12/2023 của Ủy ban Dân tộc; Công văn số 615/UBND-KGVX ngày 01/02/2024 về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (được gửi liên thông trên hệ thống ioffice), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường học theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản, các chính sách về giáo dục dân tộc và tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục.

- Đối với việc tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông:

+ Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước và chính sách hỗ trợ của địa phương (nếu có) dành cho trẻ em mầm non và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hoặc theo thỏa thuận, cam kết giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức bữa ăn bán trú.

+ Thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học.

+ Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học và Quyết định số 4280/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh trung học cơ sở.

+ Tổ chức rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non và học sinh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các quy định về đạo đức nhà giáo trong việc tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non và học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ GDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn..

3. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách giáo dục dân tộc và tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ sở giáo dục, các quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trường học; công tác quản lý tài chính, tài sản mua sắm trang thiết bị giáo dục; quy định về đạo đức nhà giáo. Nắm bắt kịp thời những vấn đề bất cập và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tiêu cực trong việc tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú cũng như các chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh theo quy định của pháp luật.

4. Đối với xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho học sinh bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát về Phòng Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 27/02/2024** để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các bộ phận MN, PT;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Hùng Cường